




         1 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม สมาชิกสภาเข้าประชุมจำนวน ....12....ท่าน          

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ      
ประธานสภาฯ  สมัยที่  1 ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -แจ้งมีสมาชิกสภาอบต. ลาป่วย 1 ท่าน คือ นางศศิธร เครือวงค์   
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10 ครับ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ผ่านมา  
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 
ประธานสภาฯ   ครั้งที่  1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565  

  -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาอบต. 
  ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ขอเรียนเชิญครับ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ 3         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 

เมื ่อวันที ่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาฯ        
ครั้งดังกล่าว ไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มี  
ประธานสภาฯ ข้อผิดพลาด สมาชิกสภาอบต.ท่านอ่ืน จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข 

ก่อนจะขอมติที่ประชุม ก่อนจะขอมติที่ขอตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฎว่ามี
สมาชิกสภาอบต. อยู่ในที่ประชุมจำนวน  12 ท่าน จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต. 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565  

   รับรอง         จำนวน    11  เสียง 
     ไมร่ับรอง      จำนวน      -  เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน     1  คน 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองรายงานการประชุม  

 

/เรื่องเพ่ือ... 
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ระเบียบวาระที่   3  เร่ืองเพื่อพิจารณา   
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา   3.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลแม่กรณ์   

    -ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจ้ง รายละเอียดครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจงดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ -การแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล 

แม่กรณ์และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ตาม
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา พ.ศ. 
2564 ข้อ 6 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องนำเรื่องเข้าที่
ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการครับ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เสนอญัตติต่อที่ประชาสภาอบต.  
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญครับ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอญัตติ  
นายก อบต. 3.1 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์     

                              หลักการ 
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับรองผล

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564  และ
ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก
ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2564      
ข้อ 6 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

                               เหตุผล 
เพื ่อให้การแต่งตั ้งกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล   
แม่กรณ์ เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่ง และ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2564 ข้อ 3 (5) จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พิจารณา 

/คัดเลือก... 
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คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลแม่กรณ์ เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ ์จำนวน 1 คน จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือ         
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่    
ปรากฏว่า  -ไม่มี 

- เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง กรรมการจำนวน 1 ท่านครับ  

นางสาวสร้อยเพชร ไชยลังกา -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  
ส.อบต. หมู่ที่ 1          - เสนอนางปีทอง  ปู่แสง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 

เป็นกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
และกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ 

  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 คน 
                                  1.  นายสามารถ ประมวล  สมาชิกสภา   หมู่ที่ 7 

                 2.  นายสมศักดิ์  จันทร์ทา สมาชิกสภา   หมู่ที่ 9 
 - มีใครจะเสนอชื่อท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อแล้วถือว่า  

นางปีทอง  ปู่แสง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์     

ที่ประชุม  -รับทราบ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  3.2 เรื่อง ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก โดยใช้  
ประธานสภาฯ     แรงงานคน จำนวน 2 เครื่อง)  

-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ -การขอตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้นั้น อาศัยอำนาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น บัดนี้ประธานสภา
อบต. ได้บรรจุญัตติไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขออนุญาตประธานสภา
อบต. ให้ท่านนายกอบต. เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -ลำดับต่อไปเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ     ต่อที่ประชุมสภาอบต.ครับ  

/-เรียนประธาน... 
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นายรัติพงศ์ เทพสุภา  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต.    3.2 เรื่อง ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก โดยใช้แรงงานคน 
      จำนวน 2 เครื่อง)  

หลักการ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๓ หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27  ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้มีลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
    ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก (ใช้แรงงานคน) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ฐานกว้าง 
1.10 เมตร ก้านยาว 2.00 เมตร สูงรวมไม่น้อยกว่า 1.18 เมตร จำนวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท  ตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้การบริหารจัดการขยะบ้าน
ปางก๊อง และบ้านปางกลาง หมู่บ้านบริวาร บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ 
รายละเอียดตามบัญชีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ 
รวมตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้า
พันบาทถ้วน)ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) จึงขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การาบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือ           
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ แล้ว ก่อนจะขอมติที่ประชุม      
ไดต้รวจนับองค์ประชุม ปรากฎว่ามีสมาชิกสภาอบต. อยู่ในที่ประชุมจำนวน      
12 ท่าน จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต. ครับ  

  อนุมัต ิ         จำนวน   11   เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ      จำนวน     -    เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน     1   คน 

มติที่ประชุม     - มีมตอินุมัติขอตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก โดยใช้แรงงานคน 
      จำนวน 2 เครื่อง)  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  3.3 เรื่อง ตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์  
ประธานสภาฯ     บ้านปางกลาง (บ้านบริวาร) บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 

-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

/-เรียนประธาน... 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ -เป็นกรณีเดียวกันกับญัตติในข้อ 3.2 ครับการขอตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว ้น ั ้น อาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บัดนี้ประธานสภาอบต. ได้บรรจุญัตติ
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขออนุญาตประธานสภาอบต. ให้ท่านนายกอบต. 
เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     สภาอบต.ครับ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต.    3.3 เรื่อง ตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 
      บ้านปางกลาง (บ้านบริวาร) บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๓ หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27  ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้มีลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
    ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ 

โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ บ้านปางกลาง (บ้านบริวาร)    
แม่สาด หมู่ที่ 4  
ปริมาณงาน  

1. เครื่องกระจายเสียง ขนาด 350 วัตต์  จำนวน 1 ตัว 
2. ลำโพงขนาด 15 นิ้ว พร้อมลาย 150 วัตต์ จำนวน 4 ตัว 
3. ไมค์ลอยแบบคู่ จำนวน 1 ชุด 
4. ไมค์สายยาว 3 เมตร จำนวน 2 ตัว 
5. สายดรอปวายทองแดงแท้ จำนวน 2 ม้วน 
6. แคมป์ยึดสายสลิงดรอปวาย จำนวน 30 ตัว 
7. สกรูน๊อตหัวกลม ขนาด 4 หุน ยาว 8 นิ้ว จำนวน 10 ตวั 
8. สกรูน๊อตหัวกลม ขนาด 4 หุน ยาว 10 นิ้ว จำนวน 10 ตัว 
งบประมาณ 31,351.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาท
ถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายที่แนบ
มาพร้อมนี้) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   

/-เรียนประธาน... 
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รวมตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  31,351 บาท (สาม
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)   

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือ           
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ แล้ว ก่อนจะขอมติที่ประชุม      
ไดต้รวจนับองค์ประชุม ปรากฎว่ามีสมาชิกสภาอบต. อยู่ในที่ประชุมจำนวน      
12  ท่าน จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต. ครับ  

  อนุมัต ิ         จำนวน   11   เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ      จำนวน     -    เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน     1   คน 

มติที่ประชุม     - มีมตอินุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 
      บ้านปางกลาง (บ้านบริวาร) บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา 3.4 เรื่อง ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ -การขอใช้เง ินสะสมให้ทำได้เฉพาะกิจการซึ่ งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของอปท.         

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   
ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  

 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกิจการที ่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนดตามระเบียบแล้ว 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว" 

/จึงขอ... 
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จึงขออนุญาตท่านประธานสภาอบต.เชิญผู้อำนวยการกองคลังรายงานสถานะ
การเงินการคลัง ของอบต.แม่กรณ์ในลำดับต่อไปครับ 

นางนงนุช ศรีธิ   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจงรายงานสถานะเงินสะสม ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

                                 - ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดรายงานสถานะเงินสะสมของอบต.แม่กรณ์ ไว้เพียง 
 เท่านี้ค่ะ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - ลำดับต่อไปเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ     ต่อที่ประชุมสภาอบต.ครับ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต. 3.4 เรื่อง ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 89” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นเพิ่มพูน
รายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

เหตุผล 
ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บ้านเวียงหวาย หมู่ที ่ 2 ตำบลแม่กรณ์  

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่องขอแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ส่งผลให้การ 
/กรองน้ำ... 
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กรองน้ำ อุปโภค – บริโภค ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปโภค – บริโภค ของระบบประปาประจำหมู่บ้าน เนื่องจากระบบกรองน้ำเดิมมีไม่
เพียงพอ คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนที่ใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ของระบบประปาหมู่บ้าน จึงขอใช้เงิน
สะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่
ที่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบของระบบประปาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากล่าช้าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

งบประมาณ 440,805.12 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทสิบสอง
สตางค์)  (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)  ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   

รวมขอใช้เงินสะสมทั้งสิ้น  จำนวน  440,805.12 บาท (สี่แสนสี่หมื่น
แปดร้อยห้าบาทสิบสองสตางค์)  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือ           
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ แล้ว ก่อนจะขอมติที่ประชุม      
ไดต้รวจนับองค์ประชุม ปรากฎว่ามีสมาชิกสภาอบต. อยู่ในที่ประชุมจำนวน      
12 ท่าน จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต. ครับ  

  อนุมัต ิ         จำนวน   11   เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ      จำนวน     -    เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน     1   คน 

มติที่ประชุม   -  ม ีมติอน ุม ัติขอใช ้ เง ินสะสมประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 
440,805.12 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าบาทสิบสองสตางค์)  

ระเบียบวาระที่  4    เร่ือง  อื่น ๆ         
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ เรียนเชิญได้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่  
นายก อบต.                  ได้ ให้ความเห็นชอบญัตติในวันนี้  

-นำเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านช่วงนี้อาจจะมีประชุมบ่อยเนื่องจากมี
การขออนุมัติและขอความเห็นชอบจากสภาอบต.เพ่ือใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในตำบลแม่กรณ์ครับ 
-โครงการเจาะบ่อบาดาลให้ดำเนินการขอมายังอบต.แม่กรณ์ได้ แล้วจะได้รวบรวม
ส่งโครงการไปยังอบจ.เชียงราย แต่ทางหมู่บ้านต้องมีพ้ืนที่ ที่จะสามารถดำเนินการ
ได้ครับ 

/-การขอใช้... 
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นายยุทธนา ชูศรีโฉม -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงเรื่องการขอใช้รถกระเช้าครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง -การขอใช้รถกระเช้า ในภารกิจ งานไฟฟ้า งานซ่อมแซมไฟฟ้า งานตัดต้นไม้      

งานบริการสาธารณะต่าง ๆ มีวิธีการในการขอใช้ดังนี้ครับ ทำหนังสือมายังอบต.แม่
กรณ์ ระบุวันเวลาให้ชัดเจน แล้วทางกองช่างจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันอีกครั้ง
หลังจากได้รับการอนุมัติจากนายกอบต.  ภารกิจตัดต้นไม้กิ่งไม้ จะมีการทำงาน
ร่วมกันระหว่างกองช่าง กับงานป้องกันและบรรเทาฯ  ทางหลวงในเขตพื้นที่ตำบล
แม่กรณ์ มี 2 เส้น การที่จะตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงต้องได้รับการอนุมัติ จากทาง
หลวงก่อนตัด เมื่อมีการออกไปตัดต้นไม้ ขอให้มีผู้ประสานงานอยู่ร่วมด้วยทุกครั้ง  
ถ้าท่านใดต้องการตัวอย่างหนังสือให้ติดต่อที่กองช่างได้เลยครับ 

นางปีทอง ปู่แสง   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอสอบถามว่าการทำหนังสือขอใช้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 รถกระเช้า ต้องเรียนใคร บ้านหนองเขียวเคยขอความอนุเคราะห์จากอบต.ให้ไปตัด

ต้นไม้ให้ทางหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.ทำได้เรียบร้อยดีค่ะ 

นายยุทธนา ชูศรีโฉม -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงเรื่องการทำหนังสือ  
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอใช้รถกระเช้าให้เรียน นายกอบต.ครับ  

นายบุญชู วณิชกิจอมร -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.และ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านนายกอบต.ที่ได้อนุมัติโครงการเครื่องเสียงและเครื่องอัดขยะให้กับ              

บ้านปางกลาง ปางก๊อง  

นายจำรัส มโนใจ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.และ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ท่านนายกอบต.ที่ได้อนุมัติโครงการของบ้านเวียงหวายครับสอบถามเรื่องการตัด

ต้นไม้ในบ้าน สามารถทำได้หรือไม่ครับ 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอสอบถามเรื่องการเป่าบ่อบาดาล 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทางหมู่บ้านจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาได้หรือไม่   
 
นายรัติพงศ์ เทพสุภา   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงท่านสมาชิกสภาดังนี้ครับ  
นายก อบต.                 การเป่าบ่อบาดาล มีหมู่บ้านแสดงความประสงค์มา 3 หมู่บ้าน ถ้าทางหมู่ที่ 9 

ต้องการให้ทำหนังสือเข้ามา จะได้รวบรวมส่งไปยังอบจ.เชียงราย ในคราวเดียวกันนี้
ครับ 

 -การขอใช้รถกระเช้า ถ้าต้นไม้ติดกับสายไฟฟ้า ทางอบต.ไม่สามารถดำเนินการให้ได้
แต่จะประสานงานไปยังการไฟฟ้าให้มาดำเนินการให้  

 -ในการขอใช้รถกระเช้า ที่ต้องให้ท่านทำหนังสือมายังอบต.นั้น เป็นระเบียบที่ต้อง
ปฏิบัติในการนำรถออกไปใช้ต้องมีเหตุความจำเป็น ถึงจะนำออกไปใช้ได้ครับ        
ส่วนการตัดต้นไม้ในบ้าน สามารถทำได้โดยให้ทำหนังสือมาครับ ถ้าเจา้หน้าที่
ออกไปตัดต้นไม้ขอให้มีผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ 

 
/- เรียนประธาน... 
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น.ส.สร้อยเพชร ไชยลังกา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอฝากให้ทางอบต.แม่กรณ์ตรวจสอบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ทางเชื่อมบ้านแม่กรณ์ ไปบ้านเวียงหวาย เป็นที่ของนายทุน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ ให้ท่านแจ้งพิกัดมา 
เลขานุการสภาฯ ยังอบต.แม่กรณ์ แล้วจะให้ทางงานจัดเก็บภาษีฯ ตรวจสอบให้ว่าเป็นของนายทุน

ท่านใด จะได้ทำหนังสือแจ้งไป 

นางนงนุช ศรีธิ   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอรายงานผลโครงการปลูกผักปลอด 
ผู้อำนวยการกองคลัง สารพิษในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  มีผู ้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน   

228 ราย เนื ้อที ่ประมาณ 46 ไร่ เป็นโครงการความร่วมมือกับเทศบาลนคร
เชียงราย ซึ ่งทางอบต.แม่กรณ์ ได้ร่วมทำ MOU ปลูกผักเพื ่อส่งให้กับโรงเรียน
เทศบาล 1 - 7 เพื่อทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  และมีเครือข่ายร่วมเช่น 
ส.ส.ส. และศูนย์ประสานงานล้านนา ความคืบหน้าของโครงการทางอบต.แม่กรณ์
จะได้นำเรียนอีกครั้ง 

น.ส.คนึงนิตย์ ชุมภูศรี - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอฝากให้ทางอบต.แม่กรณ์ตรวจสอบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ต้นดอกทองอุไร สามแยกบ้านใหม่ มีชาวบ้านมาแจ้งว่าบดบังทัศนวิสัยในการใช้รถ    

ใช้ถนนค่ะ 

นายจำรัส มโนใจ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอสอบถามทางอบต.ว่าสี่แยก 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ชลประทานบ้านเวียงหวาย อยู่ในความรับผิดของหน่วยงานใด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

บ่อยมากครับ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เรื่องสี่แยกคลองชลประทานอยู่ในเขต  
นายก อบต.                 พื ้นที ่ตำบลแม่กรณ์และคลองชลอยู ่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน       

ทางอบต.ได้หาวิธีที่จะแก้ไข หลายอย่างเช่น ติดตั้งไฟเตือน การนำธงแดงไปติด       
ติดป้ายเตือน มีการทำลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้ มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนบ่อยครั้งเช่นเดิม  

 - เรื่องต้นดอกทองอุไร สามแยกบ้านใหม่ ที่ท่านสอบต.หมู่ที่ 8 แจ้งมานั้น กระผม
ขอลงพ้ืนที่ไปดูก่อนว่าจะตัด หรือย้ายครับ แล้วจะดำเนินการให้โดยเร็ว 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สภาฯ เรียนเชิญได้ครับ 

ปรากฏว่า   - ไม่มี  

                    - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอปิดการ 
          ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2    

 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ไว้เพียงเท่านี้   

                       

           /ขอบคุณ... 








